

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng trên địa bàn huyện Sơn Hà năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-BCĐ138, ngày 22/01/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 (viết tắt Chỉ thị số 03/CT-UBND), Ban Chỉ đạo 138 huyện Sơn Hà xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên không gian mạng trong tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT nói chung và trên không gian mạng nói riêng.

Nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT làm cơ sở hình thành ý thức cảnh giác trước các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, không để bị lôi kéo tham gia các hoạt động gây mất ANTT tại địa phương; tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ ANTT nhất là trên không gian mạng.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên không gian mạng được tổ chức thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, bền vững; đối tượng, nội dung phù hợp, phong phú, thiết thực, đa dạng, trọng tâm, trọng điểm trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục từ cấp huyện đến cấp xã. Quá trình triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên không gian mạng phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào khác do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên không gian mạng

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

nói chung và trên không gian mạng nói riêng¹, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ trên không gian mạng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên thực hiện xuyên suốt. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng, kịp thời ứng phó với những nguy cơ tấn công, phá hoại từ không gian mạng.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan về an ninh mạng, nâng cao ý thức của các tầng lớp Nhân dân trong phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng, khơi dậy phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ trên không gian mạng rộng khắp và bền vững, tạo sức “đề kháng” đủ mạnh trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

(Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện và Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn thực hiện thường xuyên theo Kế hoạch)

2. Xây dựng nội dung, hình thức hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật có liên quan về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ trên không gian mạng

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, hình thức phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng loại đối tượng cụ thể. Ngoài hình thức tuyên truyền tập trung, cá biệt, cần thực hiện thêm các hình thức khác như: Xây dựng các pano, tờ rơi, infographic, podcast, lồng ghép các nội dung tuyên truyền với các phong trào khác ở địa phương.

Nội dung tuyên truyền phải bám sát vào các văn bản của Đảng, Nhà nước các quy định của pháp luật có liên quan đến đảm bảo an toàn trên không gian mạng. Ngoài ra, trong các nội dung tuyên truyền cần lồng ghép cung cấp các thông tin cho Nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao.

(Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện và Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn thực hiện thường xuyên theo Kế hoạch)

3. Nghiên cứu ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ

¹ Luật An ninh Quốc gia, Luật An ninh mạng, Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ trong tình hình mới; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 25/7/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 03.

trên không gian mạng, kết hợp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thông qua các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook,...), các cổng thông tin điện tử để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về chính trị, cảnh giác trước những nguy cơ, thách thức mới trên không gian mạng. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện, hệ thống Đài Phát thanh các xã, thị trấn... xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện truyền thông.

(Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện chủ trì, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện và Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn phối hợp thực hiện thường xuyên theo Kế hoạch)

4 Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình điển về chủ động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Trong năm 2024, chọn một số cơ quan, Trường THPT đóng trên địa bàn huyện để tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình điển trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTK; chủ động đề ra các nội dung, giải pháp hữu hiệu, thiết thực trong phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, chú trọng vào các nhóm mô hình: Xây dựng quy chuẩn văn hóa của những người đưa thông tin lên mạng, như không đưa tin thất thiệt, thông tin không rõ nguồn lên mạng; Kế hoạch, giải pháp chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, tích cực góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Xây dựng mạng lưới liên kết, phủ xanh, lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội.

(Công an huyện chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các Trường THPT trên địa bàn huyện thực hiện thường xuyên theo Kế hoạch)

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-BCĐ138, ngày 28/12/2023 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTK năm 2024 giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn duy trì, xây dựng mới 01 mô hình trên không gian mạng.

(Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp Công an huyện triển khai thực hiện trước tháng 7/2024)

5. Đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTK trên không gian mạng

Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTK, phổ biến, giáo dục pháp luật, các kiến thức chuyên ngành về công nghệ thông tin, an ninh mạng, tâm lý, giáo dục, sư phạm; cung cấp thông tin, tài liệu thường xuyên cho đội ngũ tham mưu, hướng dẫn thực hiện, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTK trên không gian mạng.

(Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện tổ chức bồi dưỡng, tập huấn theo ngành dọc; tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do sở, ngành tổ chức)

6. Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2024

Căn cứ tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo 138 huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2024 trên địa bàn huyện. Tham mưu, đề xuất khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03.

(Công an huyện – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện tham mưu, thực hiện)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an huyện (*Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện*) chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao các thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các Trường THPT đóng trên địa bàn huyện; các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức quán triệt; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (*Trưởng Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn*) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 138 huyện (*qua Công an huyện*) trước ngày 05/11/2024 cho để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo và báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh – Thường trực BCĐ138 tỉnh;
- Phòng PV01, Công an tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;
- Thành viên BCĐ 138 huyện;
- Công an huyện;
- Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn;
- Các Trường THPT trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, TH.



CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đình Thị Trà